

สมัชชาจากกรุงโรม

ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิทัล

ปัญหาที่ลุกลามไปทั่วโลกนี้เรียกร้องให้พวกเราต้องสร้างความตระหนักร่วมกับต้องทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้ทุกภาครัฐ ทุกศาสนา ทุกบริษัท องค์กรและทุกสถาบันจะได้ช่วยกันปกป้องภัยดังกล่าว



วันที่ 5 ตุลาคม 2017 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสย้ำว่าการช่วยกันพิทักษ์เด็กจากอันตรายของอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการกล่าวคำปราศรัย **“ศักดิ์ศรีของเด็กในโลกแห่งดิจิทัล”** มหาวิทยาลัยเกรโกเรียนจัดการประชุมสมัชชาเพื่อการพิทักษ์ผู้เยาว์ที่มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม ค.ศ. 2017 เป้าหมายก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงอันตรายของอินเทอร์เน็ตพร้อมกับส่งเสริมให้มีการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและผู้เยาว์ หรือบรรดาเยาวชนนั่นเอง

เยาวชนและผู้เยาว์มีจำนวนถึงหนึ่งในสี่แห่งประชากรโลก กล่าวคือ 3.2 พันล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต ดังนั้นเยาวชนจำนวนประมาณ 800 ล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตกำลังตกอยู่ในอันตรายที่จะตกเป็นเหยื่อของการเสนอข่าวที่บิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องเพศ ยั่วยุทางกามารมณ์ และถูกแฮกเกอร์เอาเปรียบด้วยวิธีหลอกล่อต่างๆ

ในคำปราศรัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพระองค์ส่งเสริมอย่างจริงจังให้ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาครั้งนี้ต้องพิจารณาตนที่จะดำเนินการช่วยกันพิทักษ์

เด็ก/ผู้เยาว์ และเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีการลงนามในการประกาศถึงความตั้งใจดังกล่าวหลังจากการประชุม

(ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาของการประชุมที่ประกาศโดยนครรัฐวาติกัน)

คำประกาศแห่งการประชุมระดับสากลที่กรุงโรม

“ศักดิ์ศรีของเด็กในโลกดิจิทัล”

6 ตุลาคม 2017

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า “เราสามารถตัดสินสังคมได้จากวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อเด็ก”

ชีวิตของเด็กแต่ละคนมีอัตลักษณ์ของตนเอง มีความหมาย มีคุณค่า เด็กทุกคนมีสิทธิต่อศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของตนเอง แต่ทุกวันนี้สังคมโลกกำลังทำความผิดต่อเด็ก/ผู้เยาว์ เด็กจำนวนนับล้านๆคนถูกล่วงละเมิดสิทธิ ถูกเอารัดเอาเปรียบร้อยแปดวิธี ซึ่งไม่รู้ที่จะบรรยายอย่างไรถึงระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลก

ความเจริญก้าวหน้าสุดกู่ของเทคโนโลยีที่แฝงเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนวิธีที่เรากระทำและการกระทำอย่างไรเท่านั้น แต่เปลี่ยนแม้กระทั่งพวกเราเป็นใครอีกด้วย ผลกระทบส่วนใหญ่ที่เราสามารถเห็นได้ชัดมาก เรากำลังเผชิญกับด้านมืดแห่งโลกใหม่ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสังคมที่กำลังทำร้ายสมาชิกส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันชีวิตน้อย

แน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์และสร้างโอกาสมากมายต่อสังคมและการศึกษา แต่เนื้อหาที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นับวันแต่จะสุดโต่งและทำให้ความเป็นมนุษย์ของพวกเราลดน้อยลงไปอย่างมากและง่ายที่จะเข้าถึงเพียงปลายนิ้วเด็กสาระแห่งสื่อสารสังคมเต็มไปด้วยการขาดจิตสำนึกแห่งศีลธรรม จริยธรรม เช่นโลกไซเบอร์ที่เสนอสิ่งที่ไม่สมควร การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และเสนอความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทางเพศ พวกเราพบกับสิ่งเหล่านี้ได้ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์และการเอารัดเอาเปรียบกันนั้นมียุ่แบบตกตื้นมากมายจนน่ากลัว ภาพการ

ล่งละเมิดเพศต่อเด็กและเยาวชนนั้นมีปรากฏให้เห็นออนไลน์และเพิ่มทวีมากขึ้นจนไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้

ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายของภาพอันไม่เหมาะสม ภาพเปลือยในสมองของเยาวชนก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่งในโลกออนไลน์ เราเข้าใจกันดีว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันได้อย่างง่ายดาย แต่เราก็ควรที่จะเข้าใจด้วยว่าเราต้องมีจิตสำนึกถึงความสำคัญที่จะต้องพิทักษ์คุ้มครองเด็กทุกคน

การทำทายนี้น่าใหญ่หลวงยิ่งนัก แต่พวกเราจะต้องไม่ยอมแพ้หรือหมดกำลังใจในการตอบสนองของเรา พวกเราต้องหาทางทำงานร่วมกันในการค้นหาวิธีทางแก้ให้กับทุกคน พวกเราต้องสร้างหลักประกันว่าเด็ก/ผู้เยาว์ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย เพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษา การสื่อสารกับผู้อื่น และการสัมพันธ์ติดต่อกันต่าง ๆ นานา

บริษัทที่ทำกิจการเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีและภาครัฐต้องแสดงความเป็นผู้นำในการต่อสู้ดังกล่าวและควรที่จะหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อที่จะพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ให้ดีกว่าเดิม พวกเราต้องปลุกสติของครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชนทั่วโลกรวมถึงเด็ก ๆ ด้วยให้รู้ถึงความจริงของผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อเด็ก/ผู้เยาว์

พวกเรามีเวทีและผู้นำระดับโลกอยู่แล้วที่กำลังพยายามที่จะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จลุล่วงไป ณ ศูนย์พิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียนได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการระดับสากลเพื่อพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ มากกว่า 30 ประเทศใน 4 ทวีป สหพันธ์พิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ระดับสากล (We-PROTECT Global Alliance) ที่ริเริ่มโดยสหราชอาณาจักรโดยร่วมมือกับสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมสมาชิก 70 ประเทศ 23 บริษัทเทคโนโลยีแต่ละองค์กรสากลอีกหลายแห่งเพื่อต่อสู้ในเรื่องนี้ องค์การสหประชาชาติเป็นผู้นำเพื่อที่บรรลุให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนการใช้ความรุนแรงกับเด็กให้หมดสิ้นไปภายในปี ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอาศัยการมีส่วนร่วมที่จะหยุดยั้งการใช้ความรุนแรงกับเด็ก/ผู้เยาว์

นี่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยชาติใดชาติหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่เป็นปัญหาระดับโลกที่จำเป็นต้องมีการแก้ปัญหากันในระดับโลก ซึ่งเรียกร้องให้พวกเราสร้างคามตระหนักรู้ ต้องมีความร่วมมือกันในการปฏิบัติจากทุกภาครัฐ ทุกศาสนา ทุกบริษัท และทุกองค์การสถาบัน

คำประกาศ 13 ข้อจากกรุงโรมเรียกร้องให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ระบุดังนี้

- 1 – ขอให้ผู้นำระดับโลกทำการรณรงค์ให้มีการอบรมสอนประชากรโลกเกี่ยวกับความสำคัญของการเล่นละเมิดทางเพศและการเอารัดเอาเปรียบต่อเด็กในระดับสากล อีกทั้งเรียกร้องให้ผู้นำแต่ละประเทศมีมาตรการชัดเจนในการพิทักษ์คุ้มครองเด็กของโลก
- 2 – ขอให้ผู้นำศาสนาแห่งโลกอบรมและออกคำสั่งให้สมาชิกทุกคนของตนร่วมมือกับกระบวนการขับเคลื่อนระดับสากลในการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ของโลก
- 3 – ขอให้รัฐสภาแห่งโลกปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของตนเพื่อพิทักษ์คุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ให้ดีกว่าเดิมและให้ผู้ที่ละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบเด็กต้องรับผิดชอบในการกระทำของตน
- 4 – ขอให้บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทำการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆ เพื่อระงับการแพร่สื่อสารสังคมด้านการล่วงละเมิดทางเพศบนอินเทอร์เน็ตและกำจัดการแจกจ่ายหมายเรื่องราวของเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิด
- 5 – ขอให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและผู้นำองค์กรเอกชนขยายเครือข่ายความช่วยเหลือแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อและพัฒนาโครงการเยียวยาเด็ก/ผู้เยาว์ที่เป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
- 6 – ขอให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคพลเรือน และฝ่ายผู้บังคับกฎหมายช่วยกันเร่งรัดหาวิธีการค้นหาเด็ก/ผู้เยาว์ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และสร้างหลักประกันให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อมากมายที่ถูกล่วงละเมิดและถูกเอารัดเอาเปรียบ

- 7 – ขอให้องค์กรที่มีอำนาจใช้กฎหมายสากลขยายเครือข่ายและความร่วมมือระดับสากลเพื่อแบ่งปันข้อมูลกันในการสอบสวนและเพิ่มความพยายามในความร่วมมือกันในการจัดการกับอาชญากรรมต่อเด็ก/ผู้เยาว์ที่เลยข้ามขอบเขตปกครองของตน
- 8 – ขอให้สถาบันแพทย์ระดับสากลอบรมผู้ทำหน้าที่แพทย์ พยาบาลเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับตัวชี้วัดแห่งการล่วงละเมิดและการเอาเปรียบทางเพศ รวมถึงการรายงานการเฝ้าระวังรักษาผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือถูกเอาเปรียบทางเพศ
- 9 – ขอให้ภาครัฐและสถาบันเอกชนเฝ้าระวังภัยคุกคามทั้งด้านบุคคลากรด้านจิตวิทยาและอื่นๆ ในการเฝ้าระวังรักษาและฟื้นฟูเด็กที่/ผู้เยาว์ที่ถูกล่วงละเมิดหรือถูกเอาเปรียบด้านเพศ
- 10 – ขอให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการด้านสาธารณสุขขยายการค้นคว้าเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพอันเป็นผลจากการที่นำเด็ก/ผู้เยาว์ไปแสดงในกราฟฟิคหรือภาพเปลือย
- 11 – ขอให้ผู้นำภาครัฐ หน่วยที่ออกกฎหมาย อุตสาหกรรมส่วนบุคคล และสถาบันศาสนาช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ห้ามเด็กและเยาวชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
- 12 – ขอให้ภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนบุคคล และสถาบันศาสนาช่วยกันรณรงค์โดยมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนในการให้การศึกษาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรดาเพื่อนๆของพวกเขา
- 13- ขอให้ภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนบุคคล และสถาบันศาสนาหาความคิดริเริ่มในการทำให้ประชากรของทุกประเทศตื่นตัวและมีความตระหนักดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและการเอาเปรียบทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์ โดยสนับสนุนให้พวกเขารายงานการล่วงละเมิดดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หากพวกเขาเห็น ทราบ หรือสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้

สำหรับยุคอินเทอร์เน็ตนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับการท้าทายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน หากพวกเราจะรักษาไว้ซึ่งสิทธิแห่งศักดิ์ศรีของเด็ก/ผู้เยาว์ และพิทักษ์คุ้มครองพวกเขาให้รอดพ้นจากการถูกล่วงละเมิดและการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ การท้าทายเหล่านี้เรียกร้องให้พวกเราต้องคิด ไตร่ตรอง และค้นหามาตรการใหม่ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกในระดับสากลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำ เพราะเหตุนี้การประกาศจากที่ประชุมสมัชชาจากกรุงโรมฉบับนี้ จึงเรียกร้องทุกคนให้ลุกขึ้นเพื่อช่วยกันพิทักษ์คุ้มครองศักดิ์ศรีของเด็ก/ผู้เยาว์

ให้ไว้ ณ กรุงโรม วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2017

(วิชญ์ ธัญญอนันต์ - เก็บเรื่องสำคัญนี้มาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องและเพื่อการไตร่ตรอง)